



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ ซึ่งดำเนินการรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๓ กันยายน ๒๕๖๒ นั้น

บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรฯ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร

มีผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ การตรวจคุณสมบัติรวมทั้งเงื่อนไขในการสมัครและการประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรนี้ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ตรวจและประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครได้ยื่นและรับรองตนเองในใบสมัครว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติทั่วไปหรือคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัคร หรือคุณสมบัติที่ยื่นสมัคร สำนักงาน ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรร เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ตามวัน เวลา และสถานที่สอบ ตามตารางสอบแนบท้ายประกาศนี้

(ค) ระเบียบปฏิบัติในการสอบข้อเขียน

- ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน
 - เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบ
 - ไปถึงสถานที่สอบตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบภายหลังที่การสอบได้ดำเนินการไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการสอบก็ได้
 - ต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ ซึ่งมีรูปถ่ายและเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลักชัดเจน (บัตรตัวจริงไม่หมดอายุ) ไปแสดงตนต่อเจ้าหน้าที่ หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่งดังกล่าวกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบอาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการสอบ
 - ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบโดยเคร่งครัด
 - เมื่อสอบเสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบ และต้องไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบอยู่
- ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการสอบ

อนึ่ง สำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือ
กรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความใน
ข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

(ง) การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่าน
การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) พร้อมทั้งประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมิน
สมรรถนะครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ทางเว็บไซต์สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่
<https://ddc.moph.go.th/th/site/office/view/odpc๑> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครบุคลากร” และทางเว็บไซต์
กรมควบคุมโรค <http://www.ddc.moph.go.th> หัวข้อ “ประกาศรับสมัครงาน” ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(นายสุเมธ องค์กรรัตติ)

ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๑ จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ตำแหน่ง นักวิชาการเผยแพร่

เลขประจำตัวสอบ	คำนำหน้าชื่อ	ชื่อ	นามสกุล
๑	นางสาว	ธนัญญา	วิชา
๒	นางสาว	สุพัสวี	จำมา
๓	นางสาว	กรจิรารัตน์	ดิถีประทุมจันทร์
๔	นาย	ธนณัฐ	ไชยวงศ์
๕	นางสาว	วิชชุดา	ดวงเกิด
๖	นางสาว	วรัญญา	ชัตติ
๗	นางสาว	จิตาภา	สร้อยโพธิคุณ
๘	นางสาว	กนกพร	ชุมศรี
๙	นาย	ธนกร	กาวารี
๑๐	นางสาว	ปรีญาภรณ์	โรจนเศรษฐากุล
๑๑	นาย	สยามภู	อะโน
๑๒	นางสาว	เบญญูทิพย์	เหมือนหมาย
๑๓	นางสาว	รติพร	กัลปฤกษ์
๑๔	นางสาว	สิวิมล	แผ่นฟ้า
๑๕	นางสาว	วิษุณี	ไชยประนัง
๑๖	นางสาว	อรพิมพ์	วงศ์ใหญ่
๑๗	นางสาว	มัลลิกา	มหาพรหม
๑๘	นาย	วันเฉลิม	ชุมภูติ
๑๙	นางสาว	นนทพร	เป็งจันทร์
๒๐	นาย	รัฐกรณ์	ทาศรี
๒๑	นางสาว	ศรินทิพย์	พานทอง
๒๒	นางสาว	อัจฉรา	หาญฤทธิ์
๒๓	นางสาว	พันธุ์ทิยา	ท่ากรอง
๒๔	ว่าที่ ร.ต.	พงศ์พัทธ์	เศวตรัตน์
๒๕	นาย	ชาวี	ยุทธสิทธิ์

